



สำเนาสุขภาพแห่งชาติ

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐

"๑๐ ปี พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ สู่สังคมสุขภาวะ"

๓๐-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี



ร่วมระดมความเห็นต่อ ๔ ระเบียบวาระ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ กิจกรรมทางกาย-พื้นที่เล่น-ขยะ-ยาเสพติด

คจ.สช. ระดมความเห็นเพื่อพิจารณาปรับแก้ไขเนื้อหา ๔ ระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ พร้อมเตรียมแถลงข่าวการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑๐ ต้นเดือนพฤศจิกายน นี้

เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ มีการประชุมคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ โดยมีกลไกที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิจารณาเอกสารระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑๐ พ.ศ.๒๕๖๐ ด้วย ได้แก่ คณะอนุกรรมการวิชาการและคณะทำงานวิชาการที่พัฒนาข้อเสนอในแต่ละประเด็น ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี

น.พ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ประธานกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ ในฐานะประธานการประชุมฯ เปิดเผยว่า การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการทำงานของคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ รวมถึงรายละเอียดกิจกรรมช่วงเวทีเสวนาในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑๐ พ.ศ.๒๕๖๐ ที่จะจัดขึ้นภายใต้



น.พ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์

๒ หัวข้อหลัก ได้แก่ "๑๐ ปี พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ สู่สังคมสุขภาวะ" และ "ความร่วมมือสู่ทศวรรษที่ ๒ ของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ"



นอกจากนี้ ได้มีการพิจารณาร่างเอกสารประกอบการประชุม สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ โดยแบ่งเป็น ๔ กลุ่มย่อย ได้แก่ ๑. การส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น ๒. การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ๓. การพัฒนาพื้นที่เล่นสร้างเสริมสุขภาพของเด็กปฐมวัยและวัยประถมศึกษา และ ๔. ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพ โดยที่ประชุมได้มีมติมอบหมายให้คณะอนุกรรมการวิชาการประสานงานกับคณะทำงานพัฒนานโยบายสาธารณะฯ ในแต่ละประเด็น เพื่อปรับแก้ร่างเอกสารหลักและร่างมติตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุม คจ.สช. โดยเอกสารที่ปรับตามข้อเสนอแนะดังกล่าว ถือเป็นข้อสรุปจากที่ประชุม คจ.สช. สำหรับใช้ในการส่งให้สมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติพิจารณาต่อไป



การส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น
(daily.khaosod.co.th)



การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน
(www.greenpeace.org)



การพัฒนาพื้นที่เล่นสร้างเสริมสุขภาพของเด็กปฐมวัยและวัยประถมศึกษา
(พื้นที่เล่นตามลอยพระยุคลบาท)

สำหรับการจัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑๐ มีกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ การประชุมเพื่อให้ความเห็นต่อร่างระเบียบวาระทั้ง ๔ ประเด็น การรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่ผ่านมา การแลกเปลี่ยนผลการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ นิทรรศการมีชีวิต ห้องเสวนานโยบายสาธารณะ การปาฐกถาของผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นต้น



การพัฒนาพื้นที่เล่นสร้างเสริมสุขภาพของเด็กปฐมวัยและวัยประถมศึกษา
(พื้นที่เล่นตามลอยพระยุคลบาท)

ชวนกันเข้าไปกด Like เพื่อร่วมกันสานพลัง สร้างสุขภาพได้ที่
<https://www.facebook.com/HealthAssembly/>

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
www.samatcha.org